



Quảng Ngãi: Thuế TNCN 6 tháng bằng cả năm 2009

Đến hết tháng 6/2010, nghĩa là sau một năm rưỡi triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên địa bàn, Quảng Ngãi đã đạt được kết quả khả quan. Điều đó càng khẳng định tính khả thi của Luật Thuế TNCN, từng bước kiểm soát và điều tiết nguồn thu nhập của người nộp thuế để động viên nguồn lực tài chính cho NSNN.

 Bài và ảnh KHOA THÀNH

Nếu năm 2009, số thu thuế TNCN của Quảng Ngãi chỉ được hơn 76 tỷ đồng thì 6 tháng đầu năm 2010, nguồn thu này đã vượt lên con số 71 tỷ, tăng 23% so với dự toán. Trong đó, số thuế thu của các cá nhân kinh doanh 8,5 tỷ đồng, còn 62,5 tỷ đồng là số thuế nộp của các đối tượng có thu nhập từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác. Đến nay, Cục Thuế Quảng Ngãi đã cấp 104.460 mã số thuế, trong đó, có 83.171 mã số thuế cấp cho các cá nhân và 21.289 mã số thuế cấp cho đơn vị chi trả thu nhập.

Trong 6 tháng qua, Cục Thuế Quảng Ngãi đã tiếp nhận 29 hồ sơ hoàn thuế TNCN, trong đó có 8 đơn vị chi trả thu nhập nộp hồ sơ cho 8 cá nhân có thu nhập từ tiền lương và 21 hồ sơ có thu nhập từ kinh doanh, đã giải quyết 22 hồ sơ với số tiền hoàn trả gần 39 triệu đồng. Ông Trần Quang Trung - Trưởng Phòng Quản lý thuế TNCN của Cục Thuế cho biết: để kích lệ kịp thời những cá nhân nộp thuế đã đóng góp tích

cực cho ngân sách, cơ quan thuế đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ để hoàn trả trong vòng 5 ngày.

Kết quả đạt được như trên là một sự nỗ lực lớn khi ngành thuế phải đối mặt với một khối lượng công việc đồ sộ. Ngay từ những tháng đầu năm 2010, ngành thuế đã tổ chức 44 lớp tập huấn cho hơn 2.850 lượt cơ quan chi trả thu nhập về các nội dung: sử dụng phần mềm khai thuế, quy trình quyết toán thuế, sử dụng Web tra cứu kết quả gửi dữ liệu quyết toán thuế... Thế nhưng, việc tập huấn không chỉ dừng lại ở hình thức tập trung mà còn mở rộng, đa dạng thêm với sự hỗ trợ trực tiếp của cơ quan thuế để hướng dẫn những vấn đề người nộp thuế còn vướng mắc. Ông Bạch Thanh Lin, chuyên viên Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ cho biết: để tạo điều kiện cho người nộp thuế có thêm thời gian chuyển tải phần mềm hỗ trợ kê khai và nghiên cứu kỹ chính sách thuế TNCN, tránh việc kê khai quyết toán sai qui định, Bộ Tài chính đã gia hạn thời gian quyết toán thuế TNCN đến

hết 31/7/2010, nên trong các tháng 3, 4 và 5, số lượng người nộp thuế đến tư vấn rất nhiều, tập trung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến quyết toán thuế, hướng dẫn giảm trừ gia cảnh. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã giao cho bộ phận kiểm tra thuế trực tiếp đơn đốc, vận động các tổ chức chi trả triển khai thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009; thành lập các nhóm hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời, thăm dò thái độ người nộp thuế để điều chỉnh công việc. Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi, trong 6 tháng qua đã có hơn 4.100 lượt người đề nghị được tư vấn với nhiều hình thức như gọi điện thoại, trực tiếp đến cơ quan thuế và gửi văn bản, trong đó có gần 80% lượt tư vấn về thuế TNCN.

Tại cuộc họp định kỳ của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế TNCN diễn ra ngày 27/7/2010, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan - Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu: cơ quan thuế cần tuyên truyền với nhiều hình thức để người nộp thuế nắm bắt được lợi ích của mã số thuế. Đồng thời, đẩy mạnh việc cấp mã số thuế cho lực lượng lao động thời vụ có thu nhập từ tiền công, tiền lương; tập trung rà soát các hộ kinh doanh và các ngành nghề giáo dục, y tế... Phối hợp với một số ngành chức năng, để có biện pháp quản lý mạnh hơn ■